

## **TÂM GUỜNG CÔ NGUYỄN THANH HƯƠNG- NHÂN VIÊN Y TẾ HẾT LÒNG VỚI NGHỀ**

Trong tháng 2/2022, học sinh khối 7,8,9 trường THCS Lê Quý Đôn đã được quay trở lại trường học tập trực tiếp, điều đó đồng nghĩa với những công việc và trách nhiệm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh và giáo viên càng cần đề cao hơn cả. Trong những ngày cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng gồng mình chống dịch Covid-19, ai ai cũng thấu hiểu nỗi cực nhọc, khó khăn của cán bộ, nhân viên ngành y tế cũng như những tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch. Tại trường THCS Lê Quý Đôn, chúng tôi cũng có một chiến sĩ áo trắng nhiệt huyết, năng động và không ngần ngại gì trong những nhiệm vụ được giao, đó là cô Nguyễn Thanh Hương – nhân viên y tế nhà trường.



Nếu nhìn nhật ký hoạt động của cô Thanh Hương mới thấy công việc y tế học đường vất vả thế nào trong những ngày căng ra phòng chống dịch: sáng đến lớp cùng các thầy cô kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, cấp phát khẩu trang cho học sinh, cán bộ công nhân viên, phụ huynh trước khi vào trường; Lập sổ theo dõi và báo cáo kịp thời số học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ ốm (lý do, hướng điều trị...); đi kiểm tra đảm bảo các nhà vệ sinh có đủ xà phòng và nước sạch; tham gia tập huấn về dịch Covid-19 rồi trở về trường hướng dẫn mọi người về quy trình tổng vệ sinh sát khuẩn, cách sử dụng hoá chất tẩy rửa (cloramin B) và các thao tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình vệ sinh. Bên cạnh đó, cô Hương còn kịp thời khoanh vùng để xác định các ca bệnh F1 (tiếp xúc gần) khi có ca F0 tại trường hoặc tại nhà nhằm xử lý nhanh, không làm lây lan dịch bệnh. Ngoài công việc tham gia phòng chống dịch, cô Hương vẫn đảm bảo việc chăm sóc xử trí kịp thời trường hợp các con bị ốm đau tại trường.



Để có đủ phương tiện, vật tư hoá chất, thiết bị y tế số lượng lớn trong khi thị trường khan hiếm, cô Hương cùng Ban giám hiệu nhà trường đã đôn đáo đi tìm nguồn cung cấp đảm bảo chất lượng với giá hợp lý.

Nhờ tinh thần trách nhiệm cao và tính cách cẩn thận, chu đáo, cô đã tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch chống dịch Covid-19 một cách chủ động, chi tiết và hiệu quả.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho các con học sinh, cô nhân viên y tế còn là chuyên gia tư vấn, hướng dẫn cho các anh chị em trong trường về cách giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của mình. Cô Thanh Hương luôn sẵn lòng chia sẻ và tận tình chỉ bảo những kiến thức về y tế cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

Chính sự tận tình, chu đáo, sự cống hiến thầm lặng ấy của cô đã nhận được rất nhiều những tình cảm yêu mến của đồng nghiệp, của các bậc cha mẹ học sinh và các con dành cho cô. Sự đóng góp của cô tuy nhỏ bé nhưng rất có ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo nên niềm tin yêu vững chắc của các bậc cha mẹ học sinh đối với nhà trường.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**